
sþ. 128. Fyrirspurn [123. mál]
til menntamálaráðherra um húsnæðismál íþróttakennaraskóla íslands.

Frá Unni Stefánsdóttur.

1. Hvernig er ráðgert að leysa mál íþróttakennaraskóla Íslands varðandi kennsluhúsnæði
og íbúðir fyrir nemendur og kennara?

2. Hvað líður fyrirhugaðri byggingu sundlaugar fyrir Íþróttakennaraskóla íslands?

Skriflegt svar óskast.


